

Số: 288 /LĐLĐ

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid - 19 trong đoàn viên, CNVCLĐ Huyện

Gia Lâm, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên Thế giới đã và đang diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, đã nhiều ngày liên xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại Thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố, chưa xác định được nguồn lây và có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước, nhất là tại các thành phố lớn và các tỉnh lân cận Thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Công văn số 457/LĐLĐ ngày 30/7/2020 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô; Công văn số 02-CV/BDVHU ngày 28/7/2020 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện. Để chủ động phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND Thành phố và Thông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 ngày 29/7/2020 của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe của đoàn viên và người lao động. Đồng thời tập trung tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn...

Riêng đối với những người trở về từ Đà Nẵng và các khu vực có dịch của các tỉnh thành khác từ ngày 8/7/2020 phải khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm nhanh theo quy định. Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải đến ngay các bệnh viện để được cách ly, điều trị và xét nghiệm kịp thời;

Những trường hợp đi về từ khu vực có dịch của Đà Nẵng và các khu vực có dịch của các tỉnh thành khác (theo Thông báo của Bộ Y tế) phải được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm; Những trường hợp khác phải tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở...phải đến ngay các bệnh viện để được cách ly, điều trị và xét nghiệm kịp thời.

2. Phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: thường xuyên vệ sinh khử trùng môi trường làm việc; phát khẩu trang cho người lao động; đặt các bình nước rửa tay khô, trang bị đầy đủ xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan Y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Công đoàn cơ sở hoạt động trong một số ngành, khu vực đặc thù cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như sau:

3.1. Công đoàn cơ sở trong khối hành chính, sự nghiệp cần phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực tham gia đổi mới, cải tiến cách làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính qua mạng internet.

3.2. Công đoàn cơ sở trong các bệnh viện, trung tâm y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và người lao động phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ áo trắng trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, đồng thời quan tâm phối hợp với chuyên môn có phương án chăm sóc, bảo vệ an toàn cho lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc Covid - 19.

3.3. Công đoàn cơ sở trong các trường học, cơ sở giáo dục cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và người lao động tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong các trường học, cơ sở giáo dục, lưu ý tăng cường các biện pháp vệ sinh khử khuẩn, đảm bảo môi trường thông thoáng, có đủ ánh sáng. Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đảm bảo an toàn.

3.4. Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh cần quan tâm phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhưng phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động; xây dựng phương án để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho đoàn viên và người lao động trong tình hình mới; tiếp tục vận động các doanh nghiệp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện yêu cầu BCH Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh khó khăn, vướng mắc về Liên đoàn Lao động Huyện qua địa chỉ email gialam@congdoanhanoi.org.vn để tổng hợp, báo cáo LĐLĐ thành phố và Huyện ủy Gia Lâm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Đào Xuân Trường